



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>การเดินทางไปสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันในสหรัฐอเมริกา</p> <p>กำหนดการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๑๘ วัน โดยเดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวนศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ศรีราชา และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสานสัมพันธ์อันดีทางการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม และอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาการต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smithsonian Conservation Biology Institute สถาบันวิจัยการอนุรักษ์ ด้านพืช ด้านสัตว์ สวนสัตว์ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีนักวิจัยร่วมวิจัยทั่วโลกและมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับสถาบันสมิธโซเนียนทางด้านป่าไม้ พืช และสัตว์ - NASA : National Aeronautics and Space Administration สถาบันด้านการบินและอวกาศในระดับโลก เป็นผู้นำด้านอวกาศของโลก - University of Wisconsin-Green Bay มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น และสวยงาม ในด้าน green university, SDG และ carbon neutrality รวมถึงด้านศึกษาศาสตร์ - University of North Texas มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ดนตรี ศึกษาศาสตร์ และจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการเรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และดนตรีร่วมกัน 	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๒	<p>โครงการ KU Entrepreneurship Program 2023-2024: Connect, Collaborate & Create</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม และ นางสาวเอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ นำเสนอโครงการ KU Entrepreneurship Program 2023-2024: Connect, Collaborate & Create เพื่อสร้างทักษะด้านผู้ประกอบการให้กับนิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมีการบรรจุไว้ในหลักสูตร ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่</p> <p>๑) ส่วนงานด้านการจัดการเรียนการสอน (Academic (Collaboration))</p> <p>๒) ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร Students (Creation)</p> <p>๓) ส่วนของการสร้างนิสิตผู้ประกอบการ Entrepreneur (Connection)</p>	ทราบ	-	-	-
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	<p>กำหนดการจัดกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>- วันพุธที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สวน ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ฝ้าฯ รับเสด็จและร่วมปลูกต้นไม้</p>	ทราบ	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๒ (ต่อ)	<p>- วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารและผู้ติดตามจะเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในการเปิดงานโครงการหลวง ๕๔ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการดำเนินการจัดนิทรรศการ การแปรรูปสินค้า กองคลัง ได้รับหน้าที่ในการจำหน่ายสินค้าและการจัดการด้านการเงิน และนิสิตช่วยงานต่าง ๆ และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในทุกวัน</p> <p>- กำหนดการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อมิให้ตรงกับวันจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ “นนทรีเกมส์ ๒๕๖๗” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย</p>				
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	การขออนุมัติกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพิ่มข้อความในประกาศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ กรณีผู้วิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการรับรองการดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางชีวภาพ ให้ผู้วิจัยดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จัดทำบันทึกแจ้งมติสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๗๕๑๐ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	<p>การขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันคั้นคว่ำและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จากเดิม ๙ ฝ่าย ๓ ศูนย์ เป็น ๑ สำนักงาน ๖ ฝ่าย และ ๒ ศูนย์ มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย ๓ งาน <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ งานบริหารและธุรการ ๑.๒ งานคลังและพัสดุ ๑.๓ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ๒. ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ๓. ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ๔. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป ๕. ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ๖. ฝ่ายผลิตและจำหน่าย ๗. ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง ๘. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร ๙. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร 	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๘๓ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๒	<p>การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม จากเดิม “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม” เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong learning Development Office (LLDO)) และปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน จากเดิม ๖ ฝ่าย ปรับเป็น ๑ สำนักงานเลขานุการ และ ๓ ฝ่าย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย ๓ งาน <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ งานบริหารและธุรการ ๑.๒ งานคลังและพัสดุ 	เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขโครงสร้าง และภารกิจของสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้	จัดทำบันทึกแจ้งมติ กองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๕๑๑ ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒ (ต่อ)	๑.๓ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ๒. ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ๓. ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ ๔. ฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้	๒. ปรับแก้ไขชื่องานในฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้จากเดิม “งานถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาศักยภาพ” เป็น “งานถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ” โดยเพิ่มภารกิจด้านการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกสู่ประชาชนและสังคมให้เกิดการยอมรับ รับประทาน และนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง			
๔.๓	การพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๗	เห็นชอบ โดยมอบกองบริหารยุทธศาสตร์เพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติกองบริหารยุทธศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการกองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๗๓๘๐ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๔	การขออนุมัติหลักการให้ บริษัท ปีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพื้นที่เพื่อให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติหลักการให้ บริษัทปีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อให้บริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน ๑.๖ ไร่ (๒,๔๖๖ ตารางเมตร) ระยะเวลาเช่าครั้งละไม่เกิน ๓ ปี	- จัดทำบันทึกแจ้งมติรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน - สำเนา แจ้งสำนักงานบริหารทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการกองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๗๓๘๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๕	การพิจารณารายชื่อหลักสูตรที่ตอบรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๘๘ หลักสูตร	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการกองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/๗๓๘๑ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ - หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๓๕๔ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๗	การขออนุมัติเปิดชุดวิชาชีววิทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นรายวิชาบริการสำหรับคลังหน่วยกิต คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขออนุมัติเปิดชุดวิชาชีววิทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรม และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	อนุมัติเปิดชุดวิชาชีววิทยาสังเคราะห์เพื่ออุตสาหกรรม ในคลังหน่วยกิต และอนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา บรรยายหน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท ปฏิบัติการหน่วยกิตละ ๓,๕๐๐ บาท (อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ ๔๐๐ บาท และค่าบำรุงคลังหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒๐๐ บาท) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๘๒ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๘	การขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๑ รายวิชา คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอเพิ่มรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๑ วิชา และให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอัตราค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นอัตราต่อหน่วยกิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอเพิ่มรายวิชาต่อไป	อนุมัติอัตราค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา จำนวน ๑๑ รายวิชา ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอัตราต่อหน่วยกิต รายวิชาบรรยายหน่วยกิตละ ๓,๓๐๐ บาท รายวิชาปฏิบัติการหน่วยกิตละ ๑๐,๐๐๐ บาท และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการขอเพิ่มรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๘๖ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๙	การขออนุมัติเปิดโครงการภาคพิเศษ และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบัณฑิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบัณฑิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเปิดโครงการพิเศษต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๘๔ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๓๕๕ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๑๑	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบัณฑิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้มีผลกับบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๓๕๖ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ -ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๓๕๗ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๒	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖- - หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๑๓๕๘ ลว. ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๑๓	การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีผู้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	มอบกองทรัพยากรมนุษย์พิจารณาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและหารือร่วมกับสำนักงานกฎหมายก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. กลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๔ กำหนดไว้ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ การกำหนดคุณสมบัติตามข้อ ๑.๔.๑ และ ๑.๔.๒ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพ ๒. การกำหนดชื่อตำแหน่งของกลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในหลักเกณฑ์ ๓. กรณีการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา ควรมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการ การให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มสามารถขออนุมัติไปศึกษาต่อได้ โดยไม่ต้องรอให้พ้นจากการทดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน และเมื่อรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้วให้ทดลองปฏิบัติงานจนครบตามระยะเวลาที่เหลืออยู่	เห็นชอบตามเสนอ และมอบให้กองทรัพยากรมนุษย์หารือสำนักงานกฎหมายจัดทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การพิจารณาอนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์เต็มเวลาที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ คณะ รวม ๑๔ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖	<p>การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ดังนี้</p> <p>๑. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกิจ นางปัทมา ชินธะวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก</p> <p>๒. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสิ่งแวดล้อม นายพิทักษ์ พุ่มไสว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก</p> <p>๓. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมบริการ นางพรวิรินทร์ จันทร์คลองใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัด กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก</p> <p>๔. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันคั่นคว่ำและ พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นางสุนทรา อุชุภาพ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัด สถาบันคั่นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก</p>	รับทราบและเห็นชอบผลการคัดเลือก	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๖ (ต่อ)	๕. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ๖. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ไม่มีผู้สมัคร				
๔.๑๗	การพิจารณากำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ อัตรา	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar) คณะวนศาสตร์ ขออนุมัติแต่งตั้ง Dr. Andrew John Warner เป็น ผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณ (Distinguished Scholar)	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๙	การขออนุมัติจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๑๐ ส่วนงาน จำนวน ๓๖ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ตามคุณวุฒิ ที่ได้รับสูงขึ้น จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๓ ส่วนงาน จำนวน ๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานต่อเนื่องตามข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การพิจารณากำหนดค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดระยะเวลาการจ่าย ค่าตอบแทนให้ชัดเจน และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๕ ส่วนงาน จำนวน ๗ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณากำหนด สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในภาพรวม ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และนำเสนอ มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๒๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของสภามหาวิทยาลัย	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	-ประกาศ มก. ลว. ๗ ก.ค. ๒๕๖๖ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ว ๖๙ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖
๔.๓๐	การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบ โดยให้ปรับระยะเวลาการต่อสัญญาจ้างของ ศาสตราจารย์ที่อายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ได้คราวละไม่เกิน ๒ ปี และเมื่ออายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ต่อสัญญาได้คราวละ ๑ ปีจนถึงอายุ ๗๕ ปี	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	-ประกาศ มก. ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๖๖ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/ ว ๗๑ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๖๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ โควตา)	ทราบ	-	-	-
๕.๒	รายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการสำรวจข้อมูลความคิดเห็นของนายจ้าง เพื่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ทราบ	-	-	-
๕.๓	การปิดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์	ทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๗๙ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๕.๔	รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๓	ทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	- บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๗๓๗๘ ลว. ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖
๕.๕	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภท แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
๕.๖	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ นนทรีเกมส์ ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๗	การให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ชมรมกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี					

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์